

# เลิกลอยตัวน้ำตาลรับเออีซี

แหล่งข่าวจากกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่า นโยบายการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ยังมีหลายประเด็นที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะการลอยตัวราคาน้ำตาลทราย เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ในปี 58 เนื่องจากกระทรวงอุตสาหกรรมเห็นว่า ยังไม่จำเป็นจะต้องเร่ง หากฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ยังไม่ปลดสินค้าน้ำตาลทรายออกสินค้าอ้อยอินโดนีเซียของทั้ง 2 ประเทศ เพราะหากไทยลอยตัวราคาน้ำตาลทราย จะทำให้เสียเปรียบทั้ง 2 ประเทศทันที ขณะที่ประเทศอื่น ๆ ในอาเซียน ไม่มีสินค้าน้ำตาลทรายมาแข่งกับไทยอยู่แล้ว

“ขณะนี้ สิ่งที่เห็นด้วยคือ การดึงน้ำตาลทรายออกจากบัญชีควบคุมราคาของกระทรวงพาณิชย์ เพื่อเปิดให้มีการแข่งขัน แต่ปัญหาคือ ขณะนี้โรงงาน และชาวไร้อ้อยยังคงเกี่ยวกันหลายประเด็นโดยเฉพาะเงินที่เก็บจากการขึ้นราคาน้ำตาลทรายหน้าโรงงาน 5 บาทต่อ กก.เข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาล ที่ชาวไร้อ้อยต้องการให้คงไว้แต่โรงงานไม่ต้องการให้มีและไม่ต้องการให้กำหนดโควตา.(น้ำตาลบริโภคในประเทศ)”

นอกจากนี้ การทดลองปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายระยะแรก ควรเริ่มจากการปรับขึ้นงวดน้ำตาลทรายโควตาใหม่ จากการขึ้นงวดทุกสัปดาห์ เป็นเดือนละครั้ง และหากเห็นว่า ไม่มีปัญหา อาจเป็น 3 เดือนต่อครั้ง หรือเฉลี่ยปีละ 4 งวด เพื่อเปิดให้โรงงานแข่งขัน

ด้านการขาย หากอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ปลดสินค้าน้ำตาลทรายออกจากบัญชีอินโดนีเซีย ให้เดินนโยบายราคาแบบกึ่งลอยตัวคือ คงเก็บเงินจากการขึ้นราคาน้ำตาลทรายหน้าโรงงาน 5 บาทต่อกก. กำหนดเพดานขั้นต่ำสุด และสูงสุดไว้ซึ่งไม่คิดหลักเออีซีแต่อย่างใด เนื่องจากถือเป็นการเก็บค่าธรรมเนียม (เซอร์ชาร์จ) เช่นเดียวกับประเทศอื่น ๆ

นายธีระชัย แสนแก้ว ประธานชมรมสถาบันชาวไร้อ้อยภาคอีสานกล่าวว่า ชาวไร้อ้อยและโรงงาน จะหารือกันในรอบ 22 ส.ค.นี้ เพื่อให้ได้ข้อสรุปแนวทางปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ก่อนที่จะไปจัดเวทีสัมมนาใหญ่ร่วม 3 ฝ่าย คือ รัฐ ชาวไร่ และโรงงาน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยยอมรับว่า ยังมีหลายประเด็นที่เห็นไม่ตรงกัน ส่วนของชาวไร่ยืนยันที่จะยังคงเงิน 5 บาทต่อกก. เอาไว้ และราคาควรจะเป็นกึ่งลอยตัวมีเพดานไว้ดูแล

แหล่งข่าวจาก 3 สมาคมโรงงานน้ำตาล กล่าวว่า โรงงานส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยที่จะคง 5 บาทต่อกก.ไว้ เนื่องจากจะเป็นการไม่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง หากจะช่วยเหลือชาวไร้อ้อยไม่ได้รับผลกระทบ ก็น่าจะลดลงมาเป็น 1-2 บาทต่อกก. หลังจากนั้นก็จะราคาตลาดโลก.